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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

ประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ.2562  

วันที่   5   เดือน  เมษายน  2562  

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.   ปิดประชุมเวลา  16.10  น . 

ผู้เข้าประชุม 

1. สอ.วันชัย  สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

2. นางแก้วเรือน  นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

3. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

4. นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล 

6. นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

7. นายพีราวัชร์  เขียววาท  วิศวกรโยธา 

8. นางศิริกานต์  อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

9. นางพิมพาภรณ์  ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

10. นางพวงทอง  เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผอ.กองคลัง 

11. นางสริิรัตน์  แสงสิงห์  นักวิชาการพัสดุ 

12. นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

13. นางสาวพัชรียา  เจ้ากลด ี  นักวิชาการสุขาภิบาล 

14. จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  นายช่างไฟฟ้า 

15. นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน   หัวหน้าส านักปลัด 

16. นายพงศกร  กันทะส ี  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

17. นางสาวอรทัย  โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

     เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลต าบล

สันป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง   ท าหน้าที่ประธานใน   

ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

นายสุพล  กันทาสม   ในวันที่  18  มีนาคมที่ผ่านมา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่

อ าเภอสันป่าตอง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ซึ่งจัดที่เทศบาลต าบล

บ้านกลาง  มีการวางพานพุ่มเคร่ืองราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  น าเสนอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ในอ าเภอสันป่าตอง  และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ในวันดังกล่าวดว้ย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนเมษายน  2562    

ประชุมเมื่อวันที่  5  เมษายน   2562  

นายสุพล  กันทาสม    ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือนเมษายน

พ.ศ.2562   ที่ไดแ้จกให้ทุกท่านไปแลว้นัน้ ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนเมษายน   

พ.ศ.2562  ประชุมเมื่อวันที่   5  เมษายน  2562   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

   3.1 การร้องเรยีนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากร้านลิ้นชา 

นายสุพล  กันทาสม  จากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  งานนิติการได้น าเสนอเร่ืองการร้องเรียน

ของประชาชนที่ไดรั้บผลกระทบจากร้านลิ้นชา  ปรากฏว่า มีประชาชนผู้ร้องได้ส่ง

ข้อความมาสอบถามในเฟสบุ๊คของเทศบาล ขอให้แก้ไขปัญหาร้านลิ้นชา        

ว่าเทศบาลไดใ้ช้หลักเกณฑเ์ดมิในการแก้ไขปัญหาหรือไม่น้ัน  ซึ่งหลักเกณฑ์เดิม

ของเทศบาลคือ ให้ร้านควบคุมการใช้เสียงไม่ให้รบกวนประชาชนข้างเคียง และ

ท าการแสดงไมเ่กินเวลา  24.00 น.  โดยข้าพเจ้าได้เข้าไปตอบข้อความที่ผู้ร้อง

ได้แจ้งเข้ามาในระบบแล้วว่า เทศบาลยังใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่เดิมร้านจะแสดง

ดนตรีโฟคซองแต่ภายหลังเห็นว่าใช้การแสดงดนตรีเต็มวง  ได้ ชี้แจงไปแล้วว่า

เทศบาลอนุญาตให้แสดงดนตรี แต่การแสดงขอให้ควบคุมเสียงและเวลาไม่ให้

รบกวนประชาชนข้างเคียง  ซึ่งในวันที่  4  เมษายน  2562  คณะกรรมการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ร่วมกันประชุมเพ่ือหารือแนว

ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยมติที่ประชุมเห็นว่า ให้แจ้งผู้ประกอบการได้

ควบคุมการใช้เสียงไม่ให้รบกวน  และควบคุมเวลาปิดร้าน  ซึ่งได้มีการ
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ประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าของร้านไปก่อนเพ่ือความรวดเร็ว   และในวันที่  

6  เมษายน  2562   เจ้าของกิจการได้มาขออนุญาตใช้เสียงเพ่ือจัดแสดงคอน

เสริตของศิลปิน  และได้ชี้แจงให้ร้านค้าทราบแล้วว่าไม่สามารถอนุญาตให้ใช้

เสยีงได้  เพราะไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีหรือจัดงานใดๆ  ขอให้อยู่ในเงื่อนไข

การควบคุมการใช้เสยีงและการปิดร้านไมใ่ห้รบกวนประชาชนใกลเ้คียง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

   4.1 การบรหิารกิจการประปาชุมชนมะจ าโรง 

นายพงศกร  กันทะสี  สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  การประปาชุมชนมะจ าโรง         

มีปัญหาเน่ืองจากซัมเมิสช ารุด  ซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือหารือแนวทางการแก้ไข

ปัญหา  โดยให้งานปอ้งกันด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อนโดยการน าส่ง

น าให้การประปาเป็นการช่ัวคราวไปกอ่น 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  หากให้งานป้องกันฯ  ไปส่งน้ าให้กับประปาชุมชนมะจ าโรงเกรงว่ารถจะมี

ปัญหาหรือไม ่ เพราะตอ้งวิ่งสง่น้ าทุกวัน   

นายพงศกร  กันทะสี  ส าหรับแหลง่น้ าที่ไปสง่จะใช้น้ าจากการประปาชุมชนหลังอ าเภอ     และ

แหล่งน้ าจากประปา 19 ไร่   ซึ่งแหล่งน้ าจากประปา 19 ไร่ น้ันต้องส่งให้  

หมู่บ้านสริิเชยีงใหม่  และบ้านช่างกระดาษ  เกรงว่าน้ าจะไม่พอใช้  

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาไปกอ่น 

นายสุพล  กันทาสม  ปัญหาของระบบประปามะจ าโรงในขณะนี้คือระบบซัมเมิส  จึงขอ

สอบถามว่าเทศบาลจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นไร  จะจัดซื้อซัมเมิสให้การ

ประปาใหม่หรือไม่  อย่างไร  เพราะการแก้ไขปัญหาของระบบประปาอื่น ๆ  

ทั่วไป  เห็นว่าการบริหารกิจการจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ  จะมีเงินส่วน 

หน่ึงที่ได้จากการบรหิารจัดการ  และหากมีเหตุจ าเป็นจะต้องด าเนินการก็จะ น า

เงินส่วนน้ีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและมีการระดมทุนจากสมาชิกผู้ใช้น้ า   หรือ

สว่นหน่ึงก็ของบประมาณจากท้องถิ่น  หากให้เทศบาลช่วยเหลอืหมดสมาชิกผู้ใช้

น้ าก็จะมีส่วนร่วมน้อยใช่หรือไม่  ปัจจุบันเห็นว่าเทศบาลน าน้ าจาก ประปาหลัง

อ าเภอมาช่วยเหลือส่วนน่ึง  ซึ่งทราบมาว่าการประปาชุมชน  
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หลังอ าเภอก็ผลติน้ าไม่ทัน  เห็นว่ามีในช่วงเวลา  03.00 น. ประชาชนไม่มีน้ าใช้

ซึ่งประชาชนก็กล่าวโทษเทศบาลว่าน าน้ าไปจ่ายให้ประปาแหล่งอื่น         การ

แก้ไขปัญหาควรด าเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป  อาจต้องเปิดสมัยประชุมสภา

เทศบาล ต าบลสันป่าตอง สมัยวิสามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ได้ยินประชาชนบอกว่าตอนนี้หมู่บ้านรอแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก

เทศบาล 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  แนวทางการแก้ไขปัญหาต้องแก้ไขปัญหาที่ระบบไฟ  ไมใ่ช้เฉพาะซัมเมิส 

จ่าเอกสุวัธชัย กลอบค า  กองช่างไดท้ าหนังสือไปยังกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  โดยกรมทรัพยากร

น้ าบาดาลไดอ้อกมาส ารวจเรียบรอ้ยแล้ว  ได้แนะน าแนวทางคือต้อง ท าการเป่า

ล้างบ่อ และปรับปรุงทั้งระบบ  กองช่างได้ท าหนังสือไปยังองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือขอความอนุเคราะห์เป่าล้างบ่อบาดาล และ ตรวจเช็ค

ระดับน้ า   ส าหรับระบบซัมเมิส  เห็นว่า 2-3 ปี มานี้มีการจัดซื้อซัมเมิสใหม่

ตลอดเวลา  ต้องท าการปรับปรุงระบบประปาก่อนมิเช่นน้ันระบบซัมเมิสก็จะพัง

เป็นแบบน้ีเร่ือย ๆ  ท าให้เสยีงบประมาณโดยใช่เหตุ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

คือขอให้งานปอ้งกันน าน้ าไปชว่ยเหลอืวันละ  1  เที่ยว    หากยังไม่พอ จะมีการ

เช่ือมตอ่กับระบบประปาของสันป่าตองใต้  แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องน ารายได้ค่าน้ า

ให้ประปากับการประปาบ้านสันป่าตองใต้ทั้งเดอืน      ซึ่งต้องจัดซื้อมาตรวัดน้ า

ซึ่งมรีาคาประมาณหน่ึงหมื่นกว่าบาท  เห็นว่าเป็นการลงทุนที่สูงมาก 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  การที่เทศบาลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการให้งานป้องกันน าน้ าไปส่ง

ให้ทุกวันน้ัน   จะท าให้รถใช้งานมากกว่าปกติหรอืไมเ่พราะบรรทุกน้ าไปส่งวันละ

หลายเที่ยว ๆ ท าให้ยางรถยนต์เสื่อมสภาพกว่าปกติ จะให้ชาวบ้านรอการแก้ไข

ปัญหาของเทศบาลไปอีกนานเท่าไร 

จอ.สุวัธชัย  กลอบค า  การที่รอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไม่ส่งกระทบอะไรมากนัก

เพราะว่า มาส ารวจน้ าเพ่ืออนาคตจะใช้ซัมเมิสขนาดก่ีแรงเพียงเท่าน้ันเอง      ไม่

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่จะต้องด าเนินการด่วนในวันนี้  ส าหรับการแก้ไข

ปัญหาอันดับแรกต้องเพ่ิมแผน  และค่อยด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

 

นายสุพล  กันทาสม  ส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของชุมชนมะจ าโรงน้ัน     ต้อง

มีส่วนร่วมกันทั้งชุมชน  เพราะชุมชนจ าหน่ายน้ าให้สมาชิกซึ่งคณะกรรมการน า

น้ าไปจ าหน่ายให้สมาชิกผูใ้ช้น้ าและน าเงินเก็บไว้ที่คณะกรรมการเพ่ือใช้ในกิจการ

ของประปา  ไม่ได้ส่งมอบเงินให้กับเทศบาลแต่อย่างใด   ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาที่
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ระบบประปาทางชุมชนก็ขอให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมโดยเทศบาลต้องชว่ยเหลือระบบประปาในพื้นที่รับผิดชอบถึง  5  แห่ง

ด้วยกัน  ซึ่งในความเห็นส่วนตัวชุมชนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

การประปาในหมู่  14 ต าบลยุหว่านี้มกีารประปาถึง  2  แห่งด้วยกัน  ซึ่งควรน า

น้ าของการประปาอีกแห่งมาช่วยเหลอืในระหว่างนี้เป็นการช่ัวคราวก่อน  ส าหรับ

ในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวน้ันฝากกองช่างได้ประมาณการค่าใช้จ่ายใน

การปรับปรุงระบบประปาว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร  และประสานงานกับ

คณะกรรมการบริหารกิจการประปาชุมชนมะจ าโรงว่าสามารถรับผิดชอบ

ค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการประมาณไหน  จะให้เทศบาลสมทบเท่าไหร่  และกอง

ช่างคงต้องประสานกับฝ่ายแผนงานงบประมาณว่าจะต้องโอนเงินมาสมทบเพ่ิม

อีก หรือสามารถใช้จา่ยจากเงินสะสม 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ส าหรับปัญหาเร่ืองน้ าของการประปาชุมชนมะจ าโรงน้ัน การแก้ไข

ปัญหาน้ันควรมีการเรียกประชุมทั้งฝ่ายประจ า  และคณะกรรมการบริหาร

กิจการประปา  สมาชิกผู้ใช้น้ า  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

จอ.สุวัธชัย  กลอบค า  ส าหรับกรณีดังกล่าว  กองช่างจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนกับ

เทศบาลเพ่ือแก้ไขปัญหา  ไม่ทราบว่าจะให้กองช่างติดต่อประสานงานและเชิญ

ใครเข้าร่วมประชุมบ้าง     

ที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารกิจการประปาทั้งสองแห่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก 

สภาเทศบาล 

จอ.สุวัธชัย  กลอบค า  กองช่างจะท าหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายมาประชุมเพ่ือหารือแนว

ทางแก้ไขปัญหาของการประปาชุมชนมะจ าโรงตามที่ที่ประชุมได้เสนอแนวทาง   

นายสุพล  กันทาสม  เน่ืองจาก การประปาทั้งสองแห่งที่กล่าวถึงน้ัน  อยู่ในพื้นที่ของหมู่  14 

ต าบลยุหว่า  ควรให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ

ประปาหมู่บ้านจะเหมาะสมกว่า  ให้กองช่างประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านจัดให้มี

การประชุมแก้ไขปัญหาระบบประปา  อาจจะนัดประชุมบริเวณศาลาประชาคม

ของหมู่บ้าน  และในสว่นของเทศบาลทั้งเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลก็ไป

เข้าร่วมประชุมดังกลา่ว  และกองช่างก็ควรเตรียมข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินการ  วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหา และวางแผนเร่ืองงบประมาณ

ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
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   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   5.1 ผลการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

นายสุพล  กันทาสม  เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ก าหนดรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าใน

พ้ืนที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ในระหว่างวันที่  25 – 29  มีนาคม  2562   

ซึ่งไดจ้ัดซือ้วัคซีนโรคพษิสุนัขบ้า จ านวน  1,000 ชุด  และมีวัคซีนที่เก็บไว้จาก 

ปีที่ผ่านมา  300 ชุด  รวม 1,300 ชุด  ออกไปบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และ

แมวในชุมชนต่าง ๆ  และยังมีวัคซีนเหลืออยู่บางส่วน  ส าหรับประชาชนที่  ไม่

พร้อมมารับบริการตามห้วงเวลาดังกล่าว อาจเน่ืองจาก สัตว์เลี้ยงป่วย   หรือ

สัตว์เลี้ยงอายุไม่ถึง  2 เดือน  หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงติดธุระไม่สามารถมาได้ ซึ่ง

สามารถมารับบริการได้เรื่อย ๆ  ณ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล

ต าบลสันป่าตอง  ในกิจกรรมฉีดวัคซีนน้ันยังมีการส ารวจสุนัขและแมว  โดย

อาสาสมัครชุมชนได้ส ารวจ  คร้ังที่ 1  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2562 และจะ

ด าเนนิการส ารวจคร้ังที่ 2  ในเดอืนกรกฎาคม  2562    

ที่ประชุม   รับทราบ  

   5.2  ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง  PM 2.5   

นายสุพล  กันทาสม  ปัญหาหมอกควัน  หรือฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งมคี่าสูงในช่วงอาทิตย์   ที่

ผ่านมา  ซึ่งกองสาธารณะสุขได้หารือกับปลัดเทศบาลเพ่ือขอด าเนินการใช้เงิน

ฉุกเฉินเพ่ือจัดซื้อหน้ากากกันฝุ่นละออง  เพ่ือจัดซื้อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาล   

และหน้ากากอนามัยชนิด N95 ได้ขาดแคลน   จัดซื้อได้เพียง  2,500 ชุด  จึง

ได้จัดซื้อหน้ากากแบบธรรมดาเพ่ิมอีก  2,500 ชุด  ได้รับความร่วมมือจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลในการด าเนินการแจกให้กับประชาชนในวันที่  28  

มีนาคม  2562  โดยกระจายเป็น 3 ทีมงานด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันเดียว  

ให้ส่งตัวแทนในครอบครัวมารับโดยเน้นที่กลุ่มเสี่ยง  คือ ผู้สูงอายุ  เด็ก ผู้ป่วย  

ซึ่งมีประมาณ  1,700 คน  ก็จะมีหน้ากากอนามัยเหลืออยู่บางส่วนใช้แจก

ประชาชนทั่วไป  ตอนนี้ยังมีเหลืออยู่ประมาณ  6  กล่อง  300 ชิ้น  ได้

ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมให้ประชาชนมารับได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เทศบาลต าบลสันป่าตอง   

ที่ประชุม   รับทราบ   

 5.3 การตรวจสถานประกอบการร้านอาหาร  

นายสุพล  กันทาสม  การตรวจสถานประกอบการร้านอาหาร  ซึ่งด าเนินการในช่วงเดือน 

เมษายนของทุกปี  เป็นช่วงรณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อของอาหารและน้ าเป็นสื่อ  
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โดยการออกตรวจรับรองคุณภาพร้านอาหาร และได้จัดอบรมผู้ประกอบการ 

ร้านอาหารในพ้ืนที่ในวันที่  2  เมษายน  2562   ร้านที่ผ่านมาตรฐานด้าน

โครงสร้าง  ด้านแบททีเรียตรวจโดยใช้ชุดตรวจตรวจเชื้อจากมือผู้ประกอบการ  

หากผ่านเกณฑ์ก็จะมอบป้าย Clean food Good Test  ร้านอาหารสะอาด รสชาติ

อร่อย ซึ่งในพ้ืนที่เทศบาลมีหลายร้านที่ไดรั้บป้าย  โดยป้ายมีอายุ  1 ปี  ต่ออายุ

และตรวจรา้นใหม่ทุกปี 

ที่ประชุม   รับทราบ   

   กองการศึกษา 

   5.4 โครงการรดน้ าด าหัว ประจ าปี พ.ศ.2562 

นางชินากานต์  เจริญสุข  กองการศึกษาอยู่ในช่วงจัดเตรียมของเพ่ือใช้ในกิจกรรมรดน้ าด าหัว  

และได้ประชุมผู้น าชุมชนทั้ง  10  ชุมชน   และได้มอบหมายให้ประธานชุมชน

ประสานขอรายช่ือผู้สูงอายุชุมชนละ  10  ท่าน  ในปีนี ้ได้เชญิประธานเครือข่าย

อีก  10 ท่าน  เช่น  ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุ  ประธานเครือข่ายแม่บ้าน  

ได้รับค าแนะน าจากทางชุมชนขอให้จัดที่น่ังให้อยู่ในบรเิวณเดยีวกัน  จะได้สะดวก

ต่อการด าหัว  ประธานคือนายอ าเภอสันป่าตอง  งานเร่ิมเวลา  08.30 น.  เป็น

ต้นไป  การแสดงแนะน าให้ประสานขอความอนุเคราะห์      วงสะล้อซอซึงของ

โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์  สถานที่จัดงานหน้าอาคารกองคลัง  การแต่ง

กายชุดพ้ืนเมือง 

นายสุพล  กันทาสม  ก าหนดการจัดงานในช่วงวันที่  22  เมษายน  2562 จะมีปัญหาใน

เร่ืองการเบิกจ่ายหรือไม่  เพราะกิจกรรมรดน้ าด าหัวจะต้องจัดภายในวันที่  13 

– 15  เมษายน  2562   

นางชินากานต์  เจริญสุข  การจัดงานในช่วงเวลาดังกลา่วไมม่ีปัญหาการเบิกจ่ายแตอ่ย่างใด     ซึ่ง

หากเราสามารถชี้แจงให้หน่วยตรวจสอบเข้าใจได้ถึงเหตุผลและความจ าเป็นก็

คาดว่าไม่มปีัญหาแต่อยา่งใด  เพราะหากจัดในวันที่ 13 เมษายน 2562    จะ

ไมม่ีผู้สูงอายุมารว่มพธิีแต่อยา่งใด  ซึ่งจัดในวันที่ 22 เมษายน 2562  ก็ยังอยู่

ในช่วงเทศกาลรดน้ าด าหัวอยู่เพราะสามารถด าเนินได้ตลอดเดือนเมษายน 

2562 

 

นางพวงทอง  เครอืยศ  ส าหรับการจัดในวันที่  22 เมษายน  2562  ก็ยังคงสุ่มเสี่ยงอยู่ เพราะ

จะเน้นให้จัดกิจกรรมดังกลา่วในระหว่างวันที่  13 – 15 เมษายน 2562 
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นางชินากานต์  เจริญสุข  ได้หารือในที่ประชุมประจ าเดือนของเดือนที่ผ่านมาแล้ว  โดยที่ประชุมมี

มติเห็นชอบให้ด าเนินการในวันที่  22  เมษายน  2562  ซึ่งกองการศึกษาได้

ด าเนนิการตามโครงการดังกล่าวแล้ว  หากจะมาเปลี่ยนแปลงตอนนี้เกรงว่าจะ

ด าเนนิการไมท่ัน 

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์  ในการประชุมประจ าเดือนคร้ังที่ผ่านมา  ข้าพเจ้าก็มีมติเห็นชอบให้

ด าเนนิการจัดกิจกรรมในวันที่  22 เมษายน  2562  แต่ในคราวน้ันยังไม่ทราบ

ว่าในห้วงระยะเวลาดังกลา่วจะสามารถจัดได้หรอืไม ่อย่างไร 

นางชินากานต์  เจริญสุข  หากเทศบาลก าหนดจัดในวันที่  12 – 15 เมษายน 2562  คาดว่า

ผู้สูงอายุจะไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมเพราะจะต้องอยู่กับบุตรหลานที่จะมาด าหัว

ผู้สูงอายุ ซึ่งถ้าหน่วยตรวจได้สอบถามก็จะชี้แจงไปตามความจริง 

นายสุพล  กันทาสม  ขอสอบถามที่ประชุม  เทศกาลสงกรานต์เร่ิมระหว่างวันที่  13 – 15 

เมษายน 2562   หากเทศบาลจัดกิจกรรมในช่วงวันที่  22  เมษายน  2562  

จะมีปัญหาเบิกจา่ยหรือไม่ อย่างไร  แต่ในภาคเหนือประเพณีที่ถือปฏิบัติกันน้ัน

จะยึดเอาเดอืนเมษายนทั้งเดอืนเป็นเทศกาลแห่งการรดน้ าด าหัว   

  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ในวันที่  22  เมษายน  2562  เทศบาล

ต าบลสันป่าตอง  จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาล  เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวน   110  คน ประกอบด้วย   ตัวแทนผู้สูงอายุชุมชน

ละ  10 คน รวม  100  คน  และประธานเครือข่ายในเขตบาลเครือข่ายละ  1  

คน รวม  10  คน   จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม   รับทราบ   

 

 

 

 

 

 

   กองช่าง 

   5.5 โครงการท าความสะอาดล าเหมือง และคูคลอง ประจ าปี พ.ศ.2562 

   กองคลัง 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  กองช่างไดข้ออนุมัติด าเนินการโครงการท าความสะอาดล าเหมือง และคู

คลอง ประจ าปี พ.ศ.2562 ขณะอยู่ระหว่างด าเนินการ และมีผู้สมัคร 8 คน  
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คุณสมบัติผ่าน  7  คน   ไมผ่่าน  1  คน  เน่ืองจาก  อายุเกินไป  1 เดือน  และ

คนที่เป็นคู่สมรสกับผู้ที่ไม่มคีุณสมบัติไม่ผ่านก็สละสิทธิ์ไม่มาท างาน  ท าให้ตอนน้ี

เหลอืผู้ที่มาท างานเพียงแค่  6  คน   ล าเหมือง  33  สาย  ได้ส ารวจและแยก

ประเภทว่าเป็นรางประเภทใด เช่น รางระบายน้ าคอนกรีต  ล าเหมืองธรรมชาติ  

และมีความกว้าง ยาวเท่าใด  เพ่ือน ามาวางแผนการท างาน       หากขอใช้

เครื่องจักร  เช่น  รถแบคโฮ  เข้าท างานในล าเหมืองธรรมชาติ  จะได้ช่วยให้งาน

แล้วเสร็จเร็วขึ้น  แตว่ัตถุประสงค์ของโครงการก าหนดไว้เพ่ือ       (1) ช่วยเหลือ

ผู้มีรายได้น้อย  (2) ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า (3) เพ่ือระบายน้ าออกจากพ้ืนที่  

และในเทศบัญญัติก าหนดว่า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเคร่ืองจักร  

เพ่ือท าความสะอาดล าเหมืองและคู คลอง จ้างเหมาสูบ     สิ่งปฏิกูล ค่าจ้าง

เหมาปรับเกลี่ยพ้ืนที่ในเขตเทศบาลโดยใช้แรงงานหรือเคร่ืองจักรกล   ไม่ทราบ

ว่าหากกองช่างจะใช้เคร่ืองจักรด าเนนิการได้หรอืไม ่อย่างไร 

นายสุพล  กันทาสม  วัตถุประสงค์ส่วนหน่ึงเพื่อจ่ายเป็นค่าแรง  แต่หากจะใช้แรงงานคนเพียง  

6 คน ท าความสะอาดล าเหมืองในเขตก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่ปีนี้เห็นว่าแรงงานจ้าง

เหมาจะเป็นผูท้ี่อายุมากเป็นส่วนใหญ่  หากจะให้ท างานหนักก็คงไมไ่หว  แต่หาก

พิจารณาจากรายละเอียดที่ช่างเสนอต่อที่ประชุมคาดว่าเบิกจ่ายได้  เพราะได้

ช้ีแจงรายละเอียดไว้แล้วว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งแรงงานคนและเคร่ืองจักร  

และกองช่างควรมีบัญชีล าเหมือง รางระบายน้ าสาธารณะรวมถึงรางที่ไม่ได้ใช้

ประโยชน์แลว้  เผื่อมีข้อถกเถียงกันในอนาคต  ป้องกันการรุกล้ าที่สาธารณะ   

นางพวงทอง เครอืยศ  โครงการดังกล่าวข้างต้นวัตถุประสงค์หลักคือในแรงงานในพื้นที่ได้มีงาน

ท า  แต่ทุกปีที่ผ่านมาสังเกตว่าจะมีแรงงานมาสมัครน้อย และส่วนใหญ่เป็น

แรงงานที่มีอายุค่อนข้างมาก และไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการ  และการ

เบิกจา่ยสามารถท าได้ทั้งแรงงาน  และเครื่องจักร  ขอเน้นให้ใช้แรงงานเป็นหลัก

และท าบันทึกเสนอผู้บริหารขอใช้เคร่ืองจักร   

 

 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  แรงงานในปีนีจ้ะมีอายุย่ีสิบกว่า  1  คน  นอกน้ันจะอายุหกสิบกว่า  ซึ่ง

จะท าหนักคงไมไ่หว  อาจท าได้เพียงแผ้วถางหญา้ในล าเหมือง  ปีที่ผ่านมาก็มีคน

มาสมัครน้อย  และเปิดรับสมัครถึง  2  รอบ  ในปีนี้ได้เปิดให้บุคคลที่อยู่นอก

พ้ืนที่เทศบาลมาสมัครก็ยังมีแรงงานไมค่รบตามตอ้งการ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ล าเหมืองสายล าพูนขอใช้เคร่ืองจักรได้หรอืไม ่ 
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จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  การใช้เคร่ืองจักรเข้าท างานในล าเหมืองน้ัน  จะต้องน าเคร่ืองจักรเข้าไป

พ้ืนที่ของชาวบ้าน  ซึ่งเจ้าของพื้นที่จะยินยอมหรือไม่เพราะต้องน ารถแบคโฮเข้า

ในพ้ืนที่บ้าน พ้ืนที่สวน ซึ่งอาจเกิดความเสยีหายได้ 

นายสุพล  กันทาสม  ให้กองช่างประสานกับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพ่ือขอ

ด าเนนิการต่อไป 

  และประเด็นการขอใช้เคร่ืองจักรเข้าด าเนินการน้ันก็สามารถท าได้  และ

กรณีแรงงานไมเ่พียงพอต่อปริมาณงานเห็นควรรับสมัครแรงงานเพ่ิมเตมิต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ   

5.5 สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562 (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง  เครอืยศ  ก่อนจะเข้าสู่วาระที่   5.5  ขออนุญาตเสนอความเห็นเร่ืองการจัด

กิจกรรมรดน้ าด าหัวของเทศบาล ซึ่งจะจัดวันที่  22  เมษายน  2562  ซึ่งตาม

หนังสือสั่งการก าหนดประเพณีสงกรานต์อยู่ในช่วงเวลา 13 – 15 เมษายน  

2562  แต่เทศบาลก าหนดจัดในวันที่  22 เมษายน  2562  ก็ต้องเสี่ยงดูว่า

ผลจะเป็นเช่นไร  หากหน่วยตรวจสอบได้ตรวจสอบพบก็การลงโทษจะมีต้ังแต่ว่า

กล่าวตักเตือน และออกหนังสือถึงหน่วยงาน    

นางชินากานต์  เจริญสุข  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2525  ประกาศให้วันที่  

13 เมษายนของทุกปี  เป็นวั นผู้ สู งอา ยุแห่ งชา ติ    ส าหรับปี  2561  

คณะกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ได้ก าหนดให้ตลอดเดือนเมษายนทั้ง

เดอืนเป็นเดอืนแห่งการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

ที่ประชุม   รับทราบ   

 

 

นางพวงทอง เครอืยศ  สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.

2562  ข้อมูลต้ังแต่เดอืนตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562  ดังนี้ 

รายรับตามงบประมาณ  32,153,327.81  บาท 

รายจ่ายตามงบประมาณ 21,348,110.93   บาท 

รายรับจรงิสูงกว่าจ่ายจริง 10,805,216.88  บาท  

เงินฝากธนาคาร   

   รายการที่  1  เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน   12,985,823.43  บาท 

   รายการที่  3  เงินสะสมที่สามารถใช้ได ้ จ านวน   18,703,082.54  บาท 
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รายการที่  5 รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ  2560  จ านวน  3  รายการ 

รวมงบประมาณ  2,083,039.91  บาท 

รายการที่   6 รายจ่ายค้างจ่าย  ปี งบประมาณ  2561  จ านวนเงิน  

3,585,926.27  บาท  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   15  โครงการ  

ขณะนี้ไดด้ าเนนิการไปแลว้  6  โครงการ   

ขอเพ่ิมเติมเร่ืองระเบียบค่าเช่าบ้านใหม่  เดือนเมษายน 2562  จะเร่ิมเบิกใน

อัตราค่าใช้จา่ยใหม่  ขอให้ทุกท่านที่เช่าซื้อได้แนบสัญญาเชา่คร้ังแรกและแนบบันทึกของ

ทุกท่านที่ใช้สิทธิ์ และแนบบัญชี  5 

นายสุพล  กันทาสม ส าหรับเร่ืองระเบียบค่าเชา่บ้านฉบับใหม่ ประกาศใช้  25 มีนาคม  2562     มี

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  26  มีนาคม  2562  พนักงานเทศบาลที่ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน

จะมีอัตราการคิดอัตราค่าเช่าบ้าน 2 อัตรา ได้แก่  วันที่  1 – 25 มีนาคม  2562  ใช้

อัตราเดิม  และวันที่  26 – 31  มีนาคม  2562  ใช้อัตราใหม่  ซึ่งได้มีการประชุม

หารือกันเบือ้งต้นแล้วเห็นควรใช้อัตราใหม่ในเดือนถัดไป  ยกผลประโยชน์ให้แก่ราชการ 

คือเบิกจา่ยอัตราใหม่เดอืนเมษายน 2562  เป็นต้นไป 

ที่ประชุม   รับทราบ   

   ส านักปลัดเทศบาล 

   5.6 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา - ค่าไฟฟ้า  

    เดอืนกุมภาพันธ์  2562 จ านวน 9,107.35 หน่วย เป็นเงิน 44,891.41 บาท 

    เดอืนมีนาคม 2562  จ านวน  12,581.77 หน่วย เป็นเงิน 59,426.90 บาท 

    ใช้เพ่ิมขึ้นกว่าเดอืนที่ผ่านมา 3,474.42  หน่วย  เป็นเงิน 14,535.49 บาท 

 

 

    ค่าเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 

    ยังไมไ่ด้รับใบแจ้งหนีจ้ากสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง  จึงยังไมส่ามารถสรุปได้   

    ค่าน้ าประปาของเทศบาล    

    เดอืนกุมภาพันธ์  2562 12,295.-บาท 

    เดอืนมีนาคม  2562  ยังไมไ่ด้รับใบแจ้งหนีจ้ากชุมชนหลังอ าเภอ   

นายสุพล  กันทาสม  การเปรยีบเทียบค่าไฟฟ้าควรน าข้อมูลของปีที่ผ่านมา มาเปรยีบเทียบดว้ย 

ที่ประชุม   รับทราบ   
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   5.7 โครงการวันเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ.2562 (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  โครงการวันเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2562  ซึ่งตรงกับวันที่   24  

เมษายน  2562  ซึ่งในปีที่ผ่านมาไดม้ีกจิกรรมดังน้ี 

  ท าพธิีสักการะศาลพระภูมิ – เจ้าที่  ท าบุญส านักงาน – ท าบุญสืบชะตา 

อาคารส านักงาน  อ่านสารวันเทศบาล  และมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานและ

ลูกจ้างดีเดน่   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  และเลน่กีฬาพื้นบ้าน 

  ส าหรับการท าบุญสืบชะตา  ตามระเบียบไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได ้ 

จึงเห็นควรพิจารณาตัดรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ออก  และการเล่นกีฬา

พ้ืนบ้านในปีที่ผ่านมา  มีกจิกรรมเลน่กีฬาไมก่ี่ประเภทเพราะสภาพอากาศไม่เป็น

ใจ  หากเปลี่ยนเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณสถานจะดีกว่าหรือไม่ 

อย่างไร 

ที่ประชุม  หารือกันแล้วเห็นสมควรจัดกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา 

นางสาวอรทัย  โฮตา  ส าหรับการท าบุญสืบชะตา  เกรงว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้เพราะไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ควรพิจารณาจัดกิจกรรมเฉพาะ

รายการที่สามารถเบิกจา่ยได้เท่าน้ัน 

นายสุพล  กันทาสม  รายการท าบุญสืบชะตา  มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นมาเกือบห้าพันกว่าบาท  

เพราะมีวัสดุ อุปกรณ์ในการสบืชะตาหลายรายการ 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  สอบถามกิจกรรมหลังจากงานวันเทศบาลแล้วเสร็จ  ว่าจะมีกิจกรรมอื่น

อีกหรอืไม ่ ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าควรมีกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างเสริม

ความสามัคคี 

นายสุพล  กันทาสม  ขอสรุปกิจกรรมวันเทศบาล   

  ช่วงเช้า  สักการะพระภูมิ-เจ้าที่  และประกอบพิธีสงฆ์  บริเวณห้อง

ประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

 

 

  เสร็จพิธรัีบประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ส าหรับกิจกรรมในภาคบ่าย

น้ัน  เน่ืองดว้ย ยังเป็นวันท างานอยู่และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา  ก็มีผู้

ร่วมกิจกรรมน้อย  หากเปลี่ยนเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณสถาน  

เช่น  ท าความสะอาดวัดในพืน้ที่ 

ที่ประชุม   รับทราบ   

   5.8 สรุปค าร้องจากประชาชน ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (งานนิติการ) 
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นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  เน่ืองจาก ในวันนี้  ว่าที่ร้อยตรีสืบศักดิ์  ปัญโญ  นิติกร  ได้ขอลาป่วย  

ในช่วงอาทิตย์ที่ผา่นมาคณะกรรมการได้ประชุมหารือกันในเร่ืองการแก้ไขปัญหา

ร้านลิ้นชา  ซึ่งขอแจ้งเร่ืองให้ที่ประชุมทราบในเดอืนหน้า   

  ในวันน้ี ขอหารือที่ประชุมในเร่ืองการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง  เน่ืองจากที่

ผ่านมาอาจมีปัญหา  จึงขอแจ้งแนวทางซึ่งได้หารือกับผู้อ านวยการกองแต่ละ

กองเรียบร้อยแล้ว   ต่อไปส านักปลัดเทศบาลจะจัดท าค าร้องใช้รถไว้โดยไม่ได้

เป็นสมุดเป็นเลม่แบบเดมิแล้ว  หากเขียนค าร้องใช้รถไว้และเจ้าหน้าที่จะจัดรถให้

โดยจะเปลี่ยนเวียนกันไปทั้งสามคันและจะแจ้งให้คนขับรถทราบ  ขอให้แต่ละ

กอง/งานไดจ้ัดส่งค าขอใช้รถล่วงหน้าอย่างน้อย  1 วัน  และการขอใช้รถเพ่ือไป

ราชการเพ่ือไปอบรมในเมืองนัน้ก็จะให้คนขับรถกลับมายังส านักงานก่อนเพ่ือว่า

กอง/งานอื่นจะใช้รถ   ขอให้เจ้าหน้าที่ที่จะไปราชการได้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดนิทางไปราชการหรือดูตามความเหมาะสมต่อไป  ซึ่งจะต้องเป็นการพิจารณา

เป็นราย ๆ ไป     

นายสุพล  กันทาสม  ต่อไปการขอให้รถ  ขอให้ใช้ค าขอใช้รถและจัดสง่ไว้ที่ส านักปลัดเทศบาล

เพ่ือพิจารณาจัดรถให้ตามความเหมาะสมต่อไป 

  ส าหรับเร่ืองรอ้งเรียน  คณะกรรมการได้ประชุมหารือกัน  มีเรื่องการบุก

รุกที่สาธารณะบ้านไร่  หมู่  5  ต าบลทุ่งต้อม  โดยคณะกรรมการมีแนวทางให้

รือ้ถอนให้คืนสภาพเหมือนเดมิ 

ที่ประชุม   รับทราบ   

 

 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายสุพล  กันทาสม  ในวันที่  16  เมษายน  2562  ก าหนดจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งปีน้ีต าบลแม่ก๊าเป็นเจ้าภาพในการรดน้ าด าหัว  และ

ในวันที่  17  เมษายน  2562   ก าหนดจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวนายอ าเภอสัน

ป่าตอง    ในเวลา  14.30 น.  ส าหรับของด าหัวนายอ าเภอมอบให้ส านัก

ปลัดเทศบาลเป็นผูด้ าเนนิการ 

ที่ประชุม   รับทราบ     
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นางรพีพรรณ สุริยานรากร ขอสอบถามเร่ืองการจัดซือ้รถกูชี้พกู้ภัย EMS  ไม่ทราบว่าอยู่ใน ขั้นตอน

ใด 

นายสุพล  กันทาสม  ขณะนี้อยูร่ะหว่างการด าเนินการจัดท าคุณสมบัติของรถกู้ชีพกู้ภัย  และ

จะเข้าสู่กระบวนการจัดซือ้และด าเนนิการตามระเบียบตอ่ไป 

นายสุพล  กันทาสม   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่  หากไม่มีขอปิดประชุม 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน   ขอหารือที่ประชุม  หากเจ้าหน้าที่เทศบาลไปอบรมหรือสัมมนาในเร่ือง

ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ขอให้ได้รายงานผลการอบรมต่อที่ประชุม  เพ่ือจะได้

แบ่งปันความรูใ้ห้ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม   รับทราบ     

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ ขอให้เทศบาลได้ประสานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือด าเนินขุดลอก  และขอ

สอบถามเร่ืองการจัดการสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ ไม่ทราบว่าเทศบาลได้

จัดเตรียมสถานที่ไว้เพ่ือรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่น

ควันในพ้ืนที่หรือไม ่อย่างไร 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน   ทางเทศบาลได้จัดจุดบริการประชาชน Safe Zone ไว้ที่ห้องประชุม

เทศบาลต าบลสันป่าตอง  เน่ืองจาก ได้รับหนังสือสั่งการจากอ าเภอสันป่าตอง  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมสถานที่เพ่ือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

การปัญหาฝุ่นละอองในพืน้ที่ไดม้ีสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่น 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ขอสอบถามงานป้องกันฯ  เร่ืองการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้หรือไม ่อย่างไร 

นายพงศกร  กันทะสี   ส าหรับเร่ืองการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ในสว่นของเทศบาล  เน่ืองจากเทศบาลมีถนนสายเชียงใหม่-ฮอด 108 

อยู่ในพื้นที่   และอ าเภอสันป่าตองก็ตั้งจุดตรวจหน้าที่ว่าการอ าเภอสันป่า

ตอง  โดยขอความร่วมมือจากเทศบาลในการจัดสถานที่จุดตรวจ  และติดต้ัง

ระบบไฟฟ้า  พร้อมน้ าดื่มที่จุดบริการ 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ การเตรียมการรับเหตุวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

นายพงศกร  กันทะสี   ในสว่นของการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือเหตุวาตภัยในพื้นที่น้ัน  งาน

ป้องกันได้ติดตามข่าวสารและเตรียมความอยู่เสมอ  และมีการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อยู่เสมอ  และหากเกิดเหตุ

ขึน้ในพ้ืนที่เทศบาลก็ได้ประสานงานกับร้านค้าเพ่ือจัดเตรียมกระเบื้องไว้ส าหรับ

ให้ประชาชนที่ไดรั้บความเสียหาย  และหากเกิดเหตุในพื้นที่ขอความอนุเคราะห์
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สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ได้ร่วมตรวจสอบความเสียหายร่วมกับเจ้าหน้าที่

เทศบาลต่อไป 

นายสุพล  กันทาสม   ในเร่ืองการจัดท า Safe Zone จุดปลอดภัยในพื้นที่น้ัน เน่ืองจาก เป็นการสั่ง

การโดยดว่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไมไ่ด้เตรียมการล่วงหน้า  จึงได้จัดห้อง

ประชุมเป็นจุดปลอดภัยให้ประชาชนสามารถมาใช้เป็นที่พักช่ัวคราวได้  ซึ่ง

เทศบาลก็ไม่มเีครื่องฟอกอากาศแต่อย่างใด  หากจะจัดซื้อก็พบว่าไม่ได้บรรจุไว้

ในแผนพัฒนาเทศบาลจึงไม่สามารถจัดซือ้ได้  ซึ่งเมื่อไมม่ีเคร่ืองฟอกอากาศฝุ่นก็

ยังคงมีปรมิาณมาก  ช่วงสองวันที่ผ่านมาได้จัดอบรมที่ห้องประชุมเทศบาลและ

ได้วัดค่าฝุ่นละอองพบว่ามีฝุ่นละอองประมาณหกร้อยกว่า  และพอมาวัดค่าใน

ห้องประชุมก็มีฝุน่ประมาณห้าร้อยกว่าซึ่งเห็นว่าค่าไม่แตกต่างกันมากนัก  จึงได้

น าเครื่องฟอกอากาศสว่นตัวมาใช้ซึ่งก็ไม่เพียงพอกับห้องประชุม  จึงไปยืมพัดลม

ไอเย็นที่กองการศึกษามาเปิดเพื่อชว่ยไลฝุ่่นพบว่าค่าฝุ่นลดลง ในอนาคตภายหน้า

เทศบาลอาจต้องพิจารณาจัดซื้อเคร่ืองฟอกอากาศใช้ในอาคารของเทศบาล

ต่อไป  

นายสุพล  กันทาสม   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่  หากไม่มขีอปิดประชุม 

     ขอปิดการประชุม  เลกิประชุมเวลา    16.10  น. 

 

 (ลงช่ือ)          อรทัย      โฮตา      ผู้บันทึกประชุม 

                           (   นางสาวอรทัย   โฮตา   ) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

(ลงช่ือ)      วุฒิกร     วิกรมโยธิน     ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                         (   นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาราชการแทน 

      หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 

 

 

    
 


